

'Anh hùng khí hậu' Nguyễn Thị Khanh

13/06/2023



'Anh hùng khí hậu' Nguyễn Thị Khanh được trả tự do

Capture à partir de : [bbc.com](https://www.bbc.com)

15 tháng 5 2023



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Bà Nguyễn Thị Khanh, người được mệnh danh là 'Anh hùng khí hậu', vừa được trả tự do sau 16 tháng tù.

Bà Khanh xác nhận thông tin này với BBC News Tiếng Việt hôm 15/5 và cho biết bà 'sụt 10kg', nhưng 'khỏe'.

Đây được xem là một phần của kết quả đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhằm dọn đường cho cuộc gặp giữa ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden tới đây, một nguồn tin của BBC cho biết.

BBC News Tiếng Việt chưa thể độc lập kiểm chứng về nhận định này.

[VN vẫn 'nghiên' điện than dù đã cam kết 'phát thải bằng 0' vào 2050 - Bài 1](#)

[Tăng điện than tới 2030 - 'Cú giáng' của VN vào mục tiêu năng lượng sạch? - Bài 2](#)

[Việt Nam giảm mục tiêu điện gió ngoài khơi, tăng phụ thuộc than đá](#)

[Anh, Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế 'quan ngại', kêu gọi VN trả tự do cho bà Nguy Thi Khanh](#)

Một tài khoản Facebook có tên KhanhGreenid Vietnam [đăng một bài viết](#) hôm 13/5:

"Hạnh phúc vô bờ bến khi được trở về giữa vòng yêu thương của gia đình, được gặp và ôm người thân sau 16 tháng tròn xa cách. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng, chia sẻ và giúp đỡ cho cá nhân Khanh và gia đình trong suốt gần một năm rưỡi qua."

Bà Khanh bị bắt ngày 11/1/2022, sau đó bị tuyên 24 tháng tù giam về hành vi trốn thuế theo điều 200 Bộ luật Hình sự trong phiên tòa sơ thẩm.

Truyền thông chính thống của Việt Nam khi đó nói bà Khanh trốn thuế thu nhập cá nhân với giá trị lên tới 200.000 USD.

Trong một báo cáo vừa ra mắt của [Dự án 88 \(The Project 88\)](#) đã chỉ ra bốn nhà hoạt động Đặng Đình Bách, Nguyễn Thị Khanh, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương bị bỏ tù không phải vì án kinh tế mà có "động cơ chính trị".

Dự án 88 gọi bốn nhà hoạt động trên là The Vietnamese Four - "Bộ tứ Việt Nam" - là những người tiêu biểu trong NGO (tổ chức phi chính phủ) mà chính quyền Việt Nam dùng tội "trốn thuế" sau khi tham gia hoạt động nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiệt điện than, nhưng thực chất là do yếu tố chính trị.

Báo cáo kết luận rằng việc kết tội bà Khanh 'trốn thuế thu nhập cá nhân' là 'vô cùng hiếm' trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam vì thông thường đây chỉ là tội dân sự chứ không bị kết án hình sự.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, chỉ có 1% các vụ kết tội trốn thuế là liên quan đến thu nhập cá nhân, trong khi 98% là bị kết tội do trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi gia đình bà Khanh nộp đủ tiền 'khắc phục hậu quả', bà được giảm án xuống còn 21 tháng tù giam.

Về bà Nguyễn Thị Khanh



Nguồn hình ảnh, goldmanprize.org

Năm 2018, bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng 'Môi trường Goldman'

Bà Nguyễn Thị Khanh là người Việt đầu tiên nhận Giải thưởng Môi trường Goldman năm 2018, cho những đóng góp chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Giải thưởng Goldman ghi nhận họ trao giải cho bà vì nỗ lực giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm.

Giải Goldman nói lớn lên gần một nhà máy nhiệt điện than, bà Khanh đã phải chịu đựng ô nhiễm và bụi do hoạt động của nhà máy này gây ra và chứng kiến nhiều người trong khu vực mắc bệnh ung thư.

Có lẽ chính vì thế mà bà Khanh nói với báo chí rằng bà và tổ chức của bà 'theo đuổi đến cùng mục tiêu cắt giảm carbon của Việt Nam'.

Vụ bắt giữ bà Khanh cùng ba nhà hoạt động môi trường khác gồm Đặng Đình Bách, Bạch Hùng Dương, Mai Phan Lợi đã làm rúng động quốc tế.

Bà và ba nhà hoạt động môi trường trên đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm kêu gọi cắt giảm điện than ở Việt Nam để nhường đường cho năng lượng sạch.

Hiện ba đồng nghiệp của bà Nguyễn Thị Khanh vẫn đang thụ án tù, trong đó Đặng Đình Bách chịu mức án nặng nhất - năm năm tù - cũng với tội danh 'trốn thuế'.

Hồi tháng Chín năm ngoái, 50 người từng được giải thưởng môi trường danh giá nhất thế giới đã ký vào thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc từ chối đơn của Việt Nam ứng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc do vụ tuyên án tù bà Nguyễn Thị Khanh.

Trước khi bị bắt, bà Khanh đang là Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID.

Bà thành lập GreenID năm 2011 nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, quản lý tốt hơn tài nguyên nước, không khí và phát triển xanh.

Bà đồng thời là thành viên sáng lập Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam, một mạng lưới gồm 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xã hội cùng hợp tác về các vấn đề năng lượng khu vực.

Bà Khanh bị bắt không lâu sau khi Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, đưa ra một cam kết đầy tham vọng ở Thượng đỉnh Khí hậu toàn cầu ở Glasgow - COP26, Scotland, năm 2021 rằng Việt Nam sẽ đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sẽ cắt giảm hoàn toàn điện than vào 2040.

Anh, Mỹ cùng nhiều tổ chức cũng tế trước đã đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bỏ tù bà Khanh.

[Anh, Mỹ và nhiều tổ chức quốc tế 'quan ngại', kêu gọi VN trả tự do cho bà Nguy Thị Khanh](#)

[Việt Nam bị phê phán đã bỏ tù các nhà hoạt động môi trường vì 'động cơ chính trị'](#)